



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 80157 โทรสาร. 80159

ที่ ศธ 0512/ ๘๓๖

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเรื่องแนวทางการดำเนินการและแนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีภาระผูกพันเรื่องทุน (ฉบับแก้ไข)

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

ด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้ปรับแนวทางการดำเนินการ และแนวปฏิบัติกรรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีภาระผูกพันเรื่องทุนใหม่ ดังนี้

จากเดิม ในกรณีที่ส่วนงานมีความจำเป็นอย่างยั้งที่จะต้องรับบุคคลผู้มีภาระผูกพันเรื่องทุน ให้ส่วนงานดำเนินการทำเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยแจ้งความประสงค์จะขอรับผู้มีภาระผูกพันการชดใช้ทุน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานต้นสังกัดเดิมและหน่วยงานเจ้าของทุน

สำหรับแนวทางการดำเนินการและแนวปฏิบัติใหม่ มหาวิทยาลัยจะไม่มีกระบวนการสอบถามความเห็นชอบเพื่อขอรับผู้มีภาระผูกพันเรื่องทุนใดๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานเจ้าของทุน โดยให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีภาระผูกพันเรื่องทุนผู้ประสงค์จะเปลี่ยนสังกัดปฏิบัติงานชดใช้ทุน ไปดำเนินการเองในการแจ้งความจำนงต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานเจ้าของทุนเพื่อขอความเห็นชอบและดำเนินการเป็นหนังสือสอบถามความเห็นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่จะพิจารณารับเป็นต้นสังกัดแห่งใหม่ (กรณีประสงค์จะขอนับระยะเวลาปฏิบัติงานที่จุฬาฯ เพื่อเป็นการชดใช้ทุน) เนื่องจากการชดใช้ทุนเป็นภาระผูกพันส่วนบุคคล ซึ่งหากมีการปฏิบัติผิดสัญญาถือเป็นความผิดส่วนตัว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับทราบภาระผูกพันใดๆ เมื่อมีบุคคลมาสมัครงานและผ่านกระบวนการสรรหาบรรจุจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ส่วนงานจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้รอบคอบและรัดกุมก่อน เนื่องจากตามแนวทางปฏิบัติใหม่มหาวิทยาลัยจะไม่มีกระบวนการสอบถามความเห็นชอบเพื่อขอรับผู้มีภาระผูกพันเรื่องทุนใดๆ จากต้นสังกัดและเจ้าของทุน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งหากในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ที่รับนั้นมีภาระผูกพันเรื่องทุนกับที่อื่น ถือว่าจุฬาฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้ภาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีเจ้าของทุนจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยรับโอนภาระผูกพันตามสัญญาของบุคคลนั้นมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร. พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)

รองอธิการบดี